

สาส์นจาก นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

เรียน ท่านสมาชิกสัตวแพทยสมาคมฯ ที่เคารพทุกท่าน



ในโอกาสที่ผมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่บริหารสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ผมและคณะกรรมการบริหารฯ เข้ามาบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นสมาคมของวิชาชีพ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสัตวแพทย์ในด้านต่างๆ มากกว่า 48 ปี และมีผลงานที่ผ่านมามากมาย

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดนี้ จะยึดหลักการบริหารสมาคมฯ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และวิชาชีพ สานต่องานกิจกรรมต่างๆ ให้ลุล่วง ให้ประโยชน์แก่มวลสมาชิกทั้งภาครัฐ และเอกชน พัฒนากิจกรรมของสมาคมฯ สู่อุตสาหกรรม เช่น กิจกรรมกับสมาคมฯ ต่างประเทศ FAVA และ WAVFH ส่งเสริมให้สัตวแพทย์มีกิจกรรมร่วมกัน

และมีความสามัคคีกันในทุกคณะ ผมมีความหวังอยากให้สัตวแพทย์ทุกท่าน ผู้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มาร่วมกันสมัครเป็นสมาชิก เพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมมากที่สุด

เนื่องในปี พ.ศ. 2539 เป็นวาระมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จถวัลย์ราชสมบัติครบรอบปีที่ 50 สัตวแพทยสมาคมฯ ซึ่งเป็นสมาคมหนึ่งในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมถวายความจงรักภักดีระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณกุศล อาทิเช่น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2539 สมาคมฯ ได้จัดงานกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้ ขึ้นที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับ ต.บางกะดี จ.ปทุมธานี ซึ่งในงานนี้จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในมวลหมู่สมาชิก ผมขอเรียนเชิญให้ท่านสมาชิกมาร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะได้ออกกำลังกายสนุกกับการกีฬาแล้ว ยังได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย

ในนามของนายกสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนพร้อมให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ และกำลังทรัพย์ ทำให้กิจกรรมของสัตวแพทยสมาคมฯ ที่ผ่านมาลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

ท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระบารมีของพระมหากษัตริราชเจ้าทุกพระองค์ พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

(นายสัตวแพทย์บุญเชิด ชัยพานิช)

นายกสัตวแพทยสมาคมฯ